



สรุปข่าวประจำวันวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563

“ข้าวหอมมะลิไทย” เฉือนเวียดนาม ครัวแชมป์การประกวด “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” ปี 2563

“จूरินทร์” แจงข่าวดี “ข้าวหอมมะลิไทย” ทวงแชมป์กลับคืนมาได้ ชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563 เฉือนชนะข้าวจากเวียดนามที่ได้อันดับ 2 และกัมพูชาได้อันดับ 3 คาดส่งผลดีทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทยและเพิ่มโอกาสส่งออกในอนาคต

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีข่าวดีจะมาแจ้งและเรียนให้ทราบว่าในการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conference จัดโดย The Rice Trader สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.2563 ซึ่งปีนี้จัดงานแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทย 105 สามารถชนะเลิศการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ World's Best Rice Award 2020 ถือว่าไทยกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้ง และเป็นแชมป์ครั้งที่ 6 จากที่จัดมาทั้งหมด 12 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2552 โดยเวียดนามได้อันดับ 2 และกัมพูชาได้อันดับ 3

“รางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและพี่น้องเกษตรกร เพราะนอกจากจะทวงแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดของโลกได้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามและทุ่มเทของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพของโลก ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-67 ที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกร และการส่งออกในอนาคต” นายจूरินทร์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า ข้าวไทยจะยังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เพราะภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย มีการแบ่งกลุ่มข้าวไทยออกเป็น 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดพรีเมียม ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมไทย ตลาดทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวเหนียว และตลาดเฉพาะ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวสี และข้าวคุณภาพพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดข้าวที่หลากหลาย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ มี 5 ประเทศที่ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวด ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และสหรัฐฯ มีตัวอย่างข้าว 20 ตัวอย่าง ซึ่งไทยส่งไปเพียง 1 ตัวอย่าง คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีข้าวที่เข้ารอบสุดท้ายจาก 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา พอรอบไฟนอลเหลือไทยกับเวียดนาม และสุดท้ายไทยเป็นผู้ชนะ แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยไม่เป็นรองใครในโลก เพราะแข่งมาทั้งหมด 12 ครั้ง ชนะเลิศถึง 6 ครั้ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสิน จะมีคณะกรรมการและเซฟที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาร่วมกันตัดสิน โดยอย่างแรกจะดูรูปลักษณะของข้าวมีความสวยงาม มีความสะอาดมากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะดูข้าวหลังจากหุงแล้ว โดยให้เซฟทดลองชิม แต่ไม่ระบุว่าข้าวมาจากประเทศไหน แล้วมาให้คะแนนรวมกัน ซึ่งข้าวไทยชนะทั้งเกณฑ์ก่อนหุง และหุงแล้ว เนื่องจากปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งเข้าประกวด มีคุณภาพดี จากสภาพดิน ฟ้า อากาศเอื้ออำนวย ก่อนเก็บมีอากาศหนาว ทำให้ข้าวแห้ง เมล็ดใส และหอมมากกว่าปกติ

สำหรับผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากปี 2552 ซึ่งเป็นครั้งแรก ไทยเป็นแชมป์ ปี 2553 ไทย ปี 2554 เมียนมา ปี 2555 กัมพูชา ปี 2556 กัมพูชาชนะร่วมกับสหรัฐฯ ปี 2557 ไทยชนะร่วมกับกัมพูชา ปี 2558 สหรัฐฯ ปี 2559 ไทย ปี 2560 ไทย ปี 2561 กัมพูชา ปี 2562 เวียดนาม ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“ข้าวหอมมะลิไทย” ทวงแชมป์ ข้าวดีที่สุดในโลก สำเร็จ

ไทยกลับมาทวงแชมป์ข้าวหอมมะลิไทย ดีอันดับ 1 ของโลกปี 2020 จากการประกวดข้าวทั้งสิ้น 5 ประเทศ ขณะที่การส่งออกทั้งปี 2563 นี้อยู่ที่ 5.8 ล้านตัน เนื่องผู้ส่งออกเจอปัญหาขาดแคลนตู้ ส่วนการส่งออกข้าวไทยปี 2564 มองที่ 7 ล้านตัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ปี 2020 ประเทศไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ “World’s Best Rice Award 2020” จากการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conference จัดโดย The Rice Trader สหรัฐอเมริกา

โดยจัดงานครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของประเทศไทย เกษตรกร โรงสี ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว และหน่วยงานของภาครัฐ

การได้รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศเดินทางยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายว่า 5 ปีนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำการผลิตตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของโลกให้ได้ ซึ่งเมื่อไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุด จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลกได้มากขึ้น

“ยุทธศาสตร์ข้าวจากนี้จะมีพัฒนาพันธ์ข้าว 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียว ข้าวสี อีกทั้งจะพัฒนาเพิ่มพันธ์ข้าวให้ได้ไม่ต่ำกว่า 12 ชนิด เพื่อการแข่งขันได้ในตลาดให้ได้”

ส่วนความคืบหน้าการเจรจาข้าว COFCO ของจีน ซึ่งเหลือการเจรจาส่งมอบข้าวอีก 300,000 ตัน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งเจรจาการส่งออกข้าว ซึ่งเชื่อว่าจะให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง 2 ธันวาคม ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 5.1 ล้านตัน ปริมาณลดลง 28% มูลค่าอยู่ที่ 108,000 ล้านบาท ลดลง 11%

โดยตลาดข้าวหอมมะลิไทยยังคงครองตลาดส่งออก เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ฮองกง และสิงคโปร์ เนื่องจากข้าวไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามยังสามารถแข่งขันได้ เพราะราคาไม่ห่างกันมาก ยกเว้นราคาข้าวอินเดีย ที่ห่างถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับการเจรจากับ COFCO ของจีน ภายใต้อสัญญาซื้อขายข้าวแบบ จีทูจี ที่เหลือ 3 แสนตัน จากการเจรจาซื้อขายไปในงวดที่ 8 ปริมาณ 1 แสนตัน ซึ่งจะเร่งให้ได้ข้อสรุป เนื่องจากการเจรจารถไฟความเร็วสูงมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การเดินทางประกวดครั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำข้าวหอมมะลิเข้าประกวด ซึ่งมีประเทศที่เข้าประกวดด้วยกัน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และสหรัฐฯ โดยมีข้าวที่ส่งตัวอย่างในการประกวด 20 ตัวอย่างด้วยกัน และจะมีคณะกรรมการที่เป็นเชฟจากสถานที่ต่างๆ เข้ามาให้คะแนน และรอบสุดท้ายประเทศที่ผ่าน 2 ประเทศ คือ ไทยและเวียดนาม และผลการประกวดไทยได้ข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ “World’s Best Rice Award 2020”

“การประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 และไทยชนะการประกวดมาแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้าวไทยดีและไม่ได้รองใคร หากมีการพัฒนาและเดินตามนโยบายยุทธศาสตร์ข้าวอย่างแท้จริง เชื่อว่าข้าวที่ดีที่สุดของโลกก็ยังคงเป็นข้าวไทย”

อย่างไรก็ดี การนำข้าวหอมมะลิเข้าประกวดครั้งนี้ได้มีการคัดสรรเป็นอย่างดี และเป็นฤดูกาลผลิตปีนี้ผลผลิตดี น้ำดี อากาศดี มีลมหนาวในภาคอีสาน ทำให้ข้าวแห้ง ใส หอม เอื้ออำนวยเป็นอย่างมาก ผิดจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาฝนน้อย แห้งแล้ง ดังนั้น ต่อไปทำอย่างไรให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่จะสุดุดิน ฟ้า อากาศได้ เพราะยังมั่นใจว่าข้าวไทยคุณภาพดีพร้อมที่แข่งขันในตลาดโลก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิที่ไทยส่งประกวดเป็นพันธุ์ มะลิ 105 เป็นฤดูกาลผลิต 2563/64 ส่งไป 1 ตัวอย่างปริมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิจากภาคอีสาน โดยการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประกวดครั้งแรก เมื่อปี 2552

ในปีนั้นจัดที่ฟิลิปปินส์ และไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุด ในปี 2553 ไทยชนะเลิศ ในปี 2554 เมียนมาชนะเลิศ ในปี 2555 กัมพูชาชนะเลิศ ในปี 2556 กัมพูชาและสหรัฐ ชนะเลิศร่วมกัน

ในปี 2557 ไทยและกัมพูชา ชนะเลิศร่วมกัน ในปี 2558 สหรัฐชนะเลิศ ในปี 2559 ไทยชนะเลิศ ในปี 2560 ไทยชนะเลิศ ในปี 2561 กัมพูชา ชนะเลิศ ในปี 2563 ปีที่ผ่าน เป็นครั้งแรกที่ เวียดนาม ชนะเลิศ ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ ST 25 และในปี 2563 ไทยชนะเลิศ หอมมะลิ 105 โดยส่งประกวดผ่านระบบทางไกล สำหรับเกณฑ์การตัดสินนั้นมี 2 ส่วน คือ ลักษณะของข้าวสาร มีความสวยงาม สะอาด และลักษณะข้าวหลังหุงแล้ว โดยพิจารณาเกณฑ์ให้คะแนนโดยเชฟ รสชาติ

อย่างไรก็ดี สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 ผู้ส่งออกข้าวมองว่าทั้งปีอยู่ที่ 5.7-5.8 ล้านตัน เนื่องจากผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ส่งออกส่งออก 20 ตู้แต่ได้มา 3 ตู้ ทำให้ส่วนที่เหลือส่งออกไม่ได้ พร้อมทั้งค่าระวางก็ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบการส่งออกเป็นอย่างมาก ทำให้การส่งออกช่วงปลายปีนี้จะลดตัว เพราะต้องยอมรับว่าการส่งออกข้าวไทยมากกว่า 50% ใช้ตู้ในการขนส่ง จากเดิม 100% ส่งออกโดยเรือใหญ่เป็นหลัก ส่วนการส่งออกข้าวไทยปี 2564 มองเบื้องต้นไว้ที่ 7 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"ข้าวหอมมะลิไทย" ได้แชมป์ข้าวโลก World's Best Rice Award 2020

รองโฆษกรัฐบาล เผย "ข้าวหอมมะลิไทย" ได้แชมป์ข้าวโลก World's Best Rice Award 2020 นายกา สังกะเสน หน้ายุทธศาสตร์ข้าวไทย รายงานความคืบหน้า ทุก 3 เดือน

วันที่ 5 ธ.ค.63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการประกวดข้าวไทย ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานให้ทราบว่า ทุกปีจะมีจัดการประชุมผู้ค้าข้าวทั่วโลก ปีนี้จัดขึ้นวันที่ 1-3 ธันวาคม ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น World's Best Rice Award 2020 ข้าวที่ดีที่สุดของโลกปี 2020 คือข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยการแข่งขันมีมาทั้งหมด 12 ครั้งแล้ว ประเทศไทยได้รางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยปีนี้ ประเทศที่เข้ารอบสุดท้าย มีไทย เวียดนาม และกัมพูชา

ท่านนายกา ได้กล่าวว่า ผลการประกวดเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำให้ข้าวไทย กลับมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง อีกทั้งเป็นเครื่องประกันถึงคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลก ส่งผลบวก ต่อโอกาสการ

ส่งออกข้าว และรายได้เกษตรกรด้วย ที่สำคัญเราจะต้องช่วยกันรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 ที่ตั้งเป้าให้ประเทศเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยต้องพัฒนาสินค้าข้าวให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าทุกสามเดือน ที่สำคัญต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

รองโฆษกฯ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเรื่องการเร่งสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพราะเป็นหัวใจหลักของการสร้างจุดแข็งของข้าวไทย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฯ เฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าว ได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน คือ

1) ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ตรงตามความต้องการของตลาด อายุเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตต่อไร่สูงมาก ไม่น้อยกว่า 12 พันธุ์ ในปี 2567 ดังนี้

- พันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ อายุสั้นไม่เกิน 100 วัน ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
- พันธุ์ข้าวเจ้าพื้นแข็ง 4 พันธุ์ อายุสั้นไม่เกิน 100 วัน ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน
- พันธุ์ข้าวหอมไทย ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 0.8 ตันต่อไร่ จำนวน 2 พันธุ์
- พันธุ์ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 0.8 ตัน

2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นทุนการผลิตข้าวและผลผลิตต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 10 เทคโนโลยี ในปี 2567

มากไปกว่านั้น แผนยุทธศาสตร์ฯ ยังครอบคลุมการสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาข้าวกับต่างประเทศในเรื่องพันธุ์กรรมข้าว โดยการจัดงานประกวดข้าวพันธุ์ใหม่รองรับตลาดนำการผลิต ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2564 จะจัด 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และธันวาคม 2564

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก 3 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก ปรืดอกเบี้ย 5 เดือน วงเงินรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท นายกษปณัฒ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม และ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม คุ่มค่ากับการผลิต และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการดูแลรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการภายใต้มาตรการคู้ชานานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยมีเป้าหมายการจ่ายสินเชื่อจำนวน 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งข้าวเปลือกชนิดสีได้ตันข้าวต่ำกว่า 20

กรัม ไม่รับเข้าร่วมโครงการ และข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ไม่เกิน 22 เมล็ดใน 100 กรัม) กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 10,400 – 11,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด ตั้งแต่ 8,900 – 9,500 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 5,400 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุม 7,300 บาท/ตัน และข้าวเหนียว 8,600 บาท/ตัน วงเงินรวม 15,284 ล้านบาท โดยเกษตรกรกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 และภาคใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดชำระคืนเงินกู้ภายใน 5 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยให้สถาบันเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกในตลาด โดยรวบรวมและรับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป นำมาเก็บรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรอการขายหรือนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรจะได้รับวงเงินกู้ตามศักยภาพ แผนธุรกิจ และไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2564 กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามรอบธุรกิจแต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร Call Center 02 555 0555

ที่มา โพล์ทูเดย์

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 5 จ่ายชดเชยลดลง หลังราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 5 มีข้าว 5 ชนิดได้รับเงิน เผยแพร่เป็นการจ่าย 5 งวดติดต่อกัน หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน แต่แนวโน้มจ่ายชดเชยลดลงทุกชนิด ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ หลังราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการเสริมที่รัฐนำมาใช้ในการชะลอผลผลิตเข้าสู่ตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า วันที่ 7 ธ.ค.2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 5 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุนวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค.2563 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 5 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,232.86 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,767.14 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,726.91 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,273.09 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,189.93 บาท มีส่วนต่างตันละ 810.07 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,079.73 บาท มีส่วนต่างตันละ 920.27 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,213.54 บาท มีส่วนต่างตันละ 786.46 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 5 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 38,739.96 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 36,369.44 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 24,302.10 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 23,006.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 12,583.36 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่างไรก็ตาม การจ่ายชดเชยในงวดที่ 5 นี้ ข้าวทุกชนิดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ที่ราคายังลดลง โดยสาเหตุที่ช่วยผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น มาจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด ทั้งโครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวลดลง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 470-490 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 495-500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากในช่วงนี้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีลดลง เนื่องจากผู้ซื้อต่างรอดูภาวะตลาดข้าวว่าจะไปในทิศทางใด หลังจากที่มีการประชุม World Rice Conference 2020 ซึ่งจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ในช่วงวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไปจนถึงต้นปีหน้า

จากข้อมูลของกรมศุลกากร ระบุว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 352,000 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีนมากที่สุดโดยมีจำนวนประมาณ 94,700 ตัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) รายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 388,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 5.74 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 368,130 ตัน ลดลงประมาณ 2.73% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกจำนวน 378,476 ตัน

โดยในตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 69,174 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 75 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 15,115 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 6,559 ตัน ปลายข้าวขาว จำนวน 1,363 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 77,161 ตัน ข้าวหอมจำนวน 180,972 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 17,712 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1. ตลาดเอเชียจำนวน 194,412 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 57,346 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 25 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 14,125 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 5,437 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 1,312 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 76,596 ตัน ข้าวหอมจำนวน 34,825 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 4,747 ตัน

2. ตลาดแอฟริกาจำนวน 139,931 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 9,939 ตัน ปลายข้าวขาว จำนวน 26 ตัน ข้าวหอมจำนวน 128,057 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,909 ตัน

3. ตลาดยุโรปจำนวน 8,460 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 112 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 122 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 286 ตัน ข้าวหอมจำนวน 6,847 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,065 ตัน

4. ตลาดอเมริกาจำนวน 3,924 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 305 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 370 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 62 ตัน ข้าวหอมจำนวน 2,339 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 848 ตัน

5. ตลาดโอเชียเนียจำนวน 19,486 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,471 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 50 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 990 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 24 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 78 ตัน ข้าวหอม จำนวน 7,405 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 9,060 ตัน

6. ตลาดอื่นๆจำนวน 1,916 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 25% จำนวน 222 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 140 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,470 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 84 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากร (the General Department of Customs and Excise) ว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีการส่งออกข้าวประมาณ 64,740 ตัน (มูลค่าประมาณ 48.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นประมาณ 15.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 56,209 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (แต่มูลค่าลดลงประมาณ 13.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอมลดลง) และปริมาณเพิ่มขึ้น 36.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,530 ตัน ในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ตลาดสำคัญที่กัมพูชาส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยตลาดจีน (ประเทศจีน ฮองกง ไต้หวัน และมาเก๊า) จำนวนประมาณ 40,489 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 63% ของการส่งออกในเดือนตุลาคม 2563) ตามด้วยตลาดยุโรปจำนวนประมาณ 14,045 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของการส่งออกในเดือนตุลาคม 2563) ตลาดอาเซียนจำนวนประมาณ 6,326 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของการส่งออกในเดือนตุลาคม 2563) ตลาดเอเชียและโอเชียเนียจำนวนประมาณ 1,986 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของการส่งออกในเดือนตุลาคม 2563) ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงกลางจำนวนประมาณ 495 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1% ของการส่งออกในเดือนตุลาคม 2563) ตลาดอเมริกาเหนือจำนวนประมาณ 303 ตัน และตลาดอื่นๆประมาณ 263 ตัน

ทั้งนี้ประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 เช่น ประเทศจีน 39,230 ตัน ฝรั่งเศส 7,113 ตัน มาเลเซีย 4,600 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,775 ตัน สหราชอาณาจักร 1,219 ตัน สาธารณรัฐเชค 96 ตัน เป็นต้น

โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (มกราคม-พฤศจิกายน) กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 601,045 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 514,125 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าส่งออกประมาณ 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 11.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประกอบด้วยข้าวหอมชนิดพิเศษ (Premium Fragrant Rice / Malys Angkor) จำนวน 332,478 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55% ของการส่งออก

ข้าวทั้งหมด) ข้าวหอมธรรมดา (Fragrant Rice / Sen Kra Ob (SKO)) จำนวน 148,713 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ข้าวขาว (White Rice) จำนวน 113,703 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 6,151 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด)

ตลาดสำคัญที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 11 เดือน ประกอบด้วยตลาดจีน (ประเทศจีน ฮองกง ไต้หวัน และมาเก๊า) จำนวนประมาณ 234,940 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39.09% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ตลาดยุโรปจำนวนประมาณ 188,436 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 31.35% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ตลาดอาเซียนจำนวนประมาณ 78,208 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.01% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) และตลาดอื่นๆจำนวนประมาณ 99,461 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16.55% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด)

ประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือน 2563 เช่น ประเทศจีน 211,854 ตัน ฝรั่งเศส 75,168 ตัน มาเลเซีย 36,679 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,141 ตัน สหราชอาณาจักร 14,307 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,128 ตัน เป็นต้น

นาย Veng Sakhon รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ระบุว่า การส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ได้ดี และคาดว่าในตลาดสำคัญ เช่น จีน กัมพูชาจะส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ยอดรวมการส่งออกข้าวในปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ขณะที่ นาย Song Saran ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) คาดว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวในปี 2020 นี้จะอยู่ที่ประมาณ 750,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 800,000 ตัน เนื่องจากในปีนี้นักกัมพูชาต้องเผชิญทั้งปัญหาภัยแล้งเมื่อช่วงกลางปีและปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และยังคงไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1 ล้านตัน ตามที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา

ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา คาดว่าในเดือนธันวาคมนี้กัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 100,000 ตัน หากกัมพูชาสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นได้

นาย Veng Sakhon รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ยังระบุว่า การส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเวียดนามทางชายแดน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนประมาณ 1,777,107 ตัน โดยมีการส่งออกข้าวเปลือกเฉลี่ยวันละประมาณ 26,619 ตัน ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวออกข้าวสาร เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กัมพูชา มีปริมาณข้าวเปลือกเกินดุลประมาณ 5.76 ล้านตันโดยเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาส่งออกข้าวเปลือกไปเวียดนามมากกว่า 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และใช้ประโยชน์อื่นๆ

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 785 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 740 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 700 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 555 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ราคาอยู่ที่ 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic

Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวกล้องหอมอินทรี (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ขณะที่เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 7-22 ธันวาคม 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 880 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 795 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 790 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 785 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 740 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 735 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวขาว 5% (Long Grain White Rice IR) ราคาที่ 555 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวขาว 10% (Long Grain White Rice IR) ราคาที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาในเทอม FOB จำนวนอย่างน้อย 10 คอนเทนเนอร์ ส่งมอบที่ท่าเรือ Phnom Penh หรือที่ท่าเรือ Sihanouk Ville Port (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers))

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) ระบุว่า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2021 ไว้ที่ 20.48 ล้านตัน โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.02 ล้านตัน ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีคุณภาพสูงทั้งในฤดูนาปีและฤดูนาปรังที่มีการเพาะปลูกในเขตชลประทาน และจะมีการใช้เงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการแข่งขันข้าว (Rice Competitive Enhancement Fund; RCEF) ประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในหลายโครงการ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การให้สินเชื่อ การฝึกอบรม และการส่งเสริมการเพาะปลูก

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่าจะมีส่งเสริมการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวที่เป็นต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังวางแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการส่งเสริมโครงการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อลดการสูญเสียของพืชผลในช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาในประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาข้าวสารในประเทศมีทั้งปรับตัวลดลงและสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 320 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงจาก 15.41 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ

ประมาณ 320 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 782 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 37.52 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 780 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.29 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 859 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 41.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 860 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.46 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 696.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 33.43 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 694.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.37 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 757 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 36.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 757.4 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 33,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2021 2) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวมเป็น 21,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2021

ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 19 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 5 ราย และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวนรวม 21,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 14 ราย โดยราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 72,126 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 571 เหรียญสหรัฐต่อตัน) หรือที่ 77,896 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 616 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 89,350 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯ 4 ล็อตๆละ 13,000 ตัน รวมเป็น 52,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 และวันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 2) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศ

ไทยจำนวน 7,350 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 และข้าวสารเหนียวเมล็ดเดียว (Mochi rice milled long grain rice) จากประเทศไทย 2 ล็อต จำนวน 1,100 และ 1,080 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 และ 3) ข้าวสารเมล็ดเดียว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวมเป็น 28,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต, วันที่ 1 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต, วันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต และวันที่ 20 ธันวาคม 2020-31 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 39 ราย โดยผู้ปูนตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯ รวม 52,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 17 ราย ซื้อข้าวสารเมล็ดเดียวจากไทยจำนวนรวม 35,350 ตัน และข้าวสารเหนียวจากประเทศไทยจำนวนรวม 2,180 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 22 ราย โดยราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 81,478 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 774 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 87,996 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 836 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากประเทศจีนและประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา ประกอบกับรัฐบาลบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดียจำนวน 50,000 ตัน ซึ่งมีการจัดประมูลไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวหนึ่ง 5% ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 375-381 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 372-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ทางด้าน นาย B.V. Krishna Rao, ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (the Rice Exporters Association) ระบุว่า ประเทศจีนจะเริ่มนำเข้าข้าวจากอินเดียในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในช่วง 3 ทศวรรษที่จีนนำเข้าข้าวอินเดีย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังคงมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน และคาดว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าข้าวจากอินเดียตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป หลังจากที่ได้ทดลองรับประทานข้าวจากอินเดียแล้ว

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่า ผู้ค้าข้าวอินเดียได้ทำสัญญาขายข้าวให้จีนสำหรับส่งมอบในช่วงเดือนธันวาคม 2020 ไปจนถึงกุมภาพันธ์ 2021 จำนวนประมาณ 100,000 ตัน ในราคาประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเอฟโอบี (free-on-board; FOB)

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูกาลผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2020 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 32.471 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.157 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 20.277 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62.44% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยแคว้น Haryana สัดส่วนประมาณ 17% แคว้น Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 7% แคว้น Uttarakhand สัดส่วนประมาณ 6% แคว้น Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 1% เป็นต้น และมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 3.084 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 254 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านบาท หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลได้อนุมัติข้อเสนอนำเข้าข้าวจากอินเดียจำนวน 50,000 ตัน จากที่มีการเปิดประมูลประมูลนำเข้าข้าวนี้ (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-01)) ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ตัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลคือ บริษัท PK Agri Link Pvt Ltd of West Bengal ซึ่งเสนอข้าวราคา 416 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF liner out) คิดเป็นมูลค่าข้าวทั้งหมดประมาณ 20.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราคารวมค่าขนส่ง (The cost, including shipment) ประมาณ 35.27 ทากาต่อกิโลกรัม)

การประมูลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมหลายรายที่ยื่นเสนอราคาต่างกัน (CIF liner out terms) เช่น บริษัท Agrocorp International เสนอราคา 416.85 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เสนอข้าวจากอินเดีย ไทย เวียดนาม หรือเมียนมาร์), บริษัท Sukhbir Agro Energy เสนอราคา 419.95 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เสนอข้าวจากอินเดีย ไทย เวียดนาม หรือปากีสถาน), บริษัท Swiss Singapore Overseas เสนอราคา 421.49 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เสนอข้าวจากอินเดีย), บริษัท KRBL เสนอราคา 427.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เสนอข้าวจากอินเดีย)

นอกจากนี้ หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐบาลยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวนี้ (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-02)) ครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมศกนี้ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในทอม CIF (CIF

liner out terms, including cost, insurance, freight and ship unloading costs) และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

สำหรับความคืบหน้าของการประมูลครั้งที่ 2 นั้น มีการเสนอราคาต่ำสุดที่ 404.35 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 50,000 ตัน โดย บริษัท Rika Global ของอินเดีย

รัฐบาลวางแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเป็น 500,000 ตัน ในปีนี้ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตข้าวในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่ารัฐบาลจะเริ่มจัดหาข้าวอีกประมาณ 100,000 ตัน ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ได้จัดประมูลไปแล้ว 2 ครั้งจำนวนรวม 100,000 ตัน ซึ่งได้มีการอนุมัติซื้อจากผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ตันแล้ว

ทั้งนี้ ทางการบังคลาเทศได้ตั้งข้อสังเกตว่าชาวนาในพื้นที่และโรงสีไม่สนใจที่จะส่งข้าวให้โกดังของรัฐบาลเนื่องจากผลผลิตที่ลดลงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร ระบุว่า รัฐบาลบังคลาเทศมีแผนที่จะประมูลนำเข้าข้าวประมาณ 300,000 ตัน เนื่องจากเกิดภาวะอุปทานข้าวในประเทศขาดแคลน เพราะผลผลิตข้าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-1 ธันวาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 267,912 ตัน ลดลงประมาณ 14.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 312,465 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 47,104 ตัน ลดลงประมาณ 17.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,353 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 220,808 ตัน ลดลงประมาณ 13.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 255,112 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,181 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-1 ธันวาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 62,174 ตัน เนเธอร์แลนด์ 39,294 ตัน ฝรั่งเศส 36,608 ตัน อิตาลี 23,693 ตัน โปแลนด์ 16,838 ตัน เยอรมนี 16,959 ตัน โปรตุเกส 17,043 ตัน สเปน 13,884 ตัน เบลเยียม 11,154 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,230 ตัน สวีเดน 5,195 ตัน สโลวาเกีย 3,378 ตัน เดนมาร์ก 2,158 ตัน บัลแกเรีย 2,742 ตัน ออสเตรีย 1,742 ตัน ลิทัวเนีย 1,462 ตัน โรมานี 636 ตัน กรีซ 964 ตัน ไชปรัส 789 ตัน ฟินแลนด์ 458 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 38,619 ตัน ลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 34,084 ตัน เพิ่มขึ้น 73.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 17,781 ตัน เพิ่มขึ้น 59.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 9,334 ตัน เพิ่มขึ้น 48.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากซูรินาม (Suriname) จำนวน 6,705 ตัน ลดลง 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 29,176 ตัน ลดลง 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 29,424 ตัน เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 26,006 ตัน เพิ่มขึ้น 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 24,265 ตัน เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 18,008 ตัน ลดลง 50.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 39,982 ตัน ลดลง 40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 8,897 ตัน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 4,698 ตัน ลดลง 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 4,806 ตัน เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 3,474 ตัน ลดลง 33.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 41,309 ตัน เนเธอร์แลนด์ 25,378 ตัน โปรตุเกส 15,875 ตัน เบลเยียม 12,127 ตัน ฝรั่งเศส 11,299 ตัน อิตาลี 7,330 ตัน สเปน 6,926 ตัน โปแลนด์ 7,002 ตัน เยอรมนี 1,673 ตัน เดนมาร์ก 309 ตัน บัลแกเรีย 218 ตัน โรมาเนีย 140 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 26,339 ตัน สหราชอาณาจักร 21,584 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,067 ตัน เยอรมนี 14,668 ตัน เดนมาร์ก 14,668 ตัน อิตาลี 13,341 ตัน สเปน 9,400 ตัน สาธารณรัฐเชค 7,626 ตัน สวีเดน 5,028 ตัน เบลเยียม 5,224 ตัน โปแลนด์ 9,253 ตัน สโลวีเนีย 3,749 ตัน ลิทัวเนีย 2,206 ตัน บัลแกเรีย 1,619 ตัน ฮังการี 1,670 ตัน โปรตุเกส 781 ตัน โรมาเนีย 475 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 35,014 ตัน สหราชอาณาจักร 12,156 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,510 ตัน ฝรั่งเศส 5,347 ตัน อิตาลี 3,924 ตัน สเปน 2,667 ตัน โปแลนด์ 2,400 ตัน โปรตุเกส 465 ตัน ลิทัวเนีย 500 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-1 ธันวาคม 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 66,645 ตัน เพิ่มขึ้น 21.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,846 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 53,048 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,161 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 13,597 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,685 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,414 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-1 ธันวาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 33,680 ตัน สเปน 10,694 ตัน กรีซ 9,061 ตัน โปรตุเกส 4,718 ตัน บัลแกเรีย 2,284 ตัน โรมาเนีย 1,791 ตัน เบลเยียม 2,258 ตัน สาธารณรัฐเชค 447 ตัน โปแลนด์ 556 ตัน เยอรมนี 168 ตัน เนเธอร์แลนด์ 253 ตัน สหราชอาณาจักร 133 ตัน เดนมาร์ก 161 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ประเทศอุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 57,924 ตัน ลดลงประมาณ 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,451 ตัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 44% เมื่อเทียบกับจำนวน 103,108 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายนมีการส่งออกข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 47,277 ตัน ข้าวกล้อง 11,094 ตัน ข้าวหัก 1,552 ตัน

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2020 อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศบราซิล 25,681 ตัน เม็กซิโก 9,341 ตัน เปรู 9,252 ตัน ตุรกี 3,350 ตัน ซิลี 2,067 ตัน สหราชอาณาจักร 1,783 ตัน เบลเยียม 1,416 ตัน คอสตาริกา 1,273 ตัน สหรัฐฯ 728 ตัน เนเธอร์แลนด์ 720 ตัน และประเทศอื่นๆ 2,314 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปี 2020 นี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2020) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 961,215 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 760,218 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมูลค่าส่งออกประมาณ 431 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 162,847 ตัน ข้าวกล้อง 110,429 ตัน ข้าวที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 603,776 ตัน และข้าวหัก 84,163 ตัน

โดยในช่วง 11 เดือนแรกปี 2020 อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศบราซิล 189,404 ตัน ประเทศเปรู 169,106 ตัน ประเทศเม็กซิโก 112,183 ตัน ประเทศปานามา 101,713 ตัน ประเทศคิวบา 55,045 ตัน ประเทศตุรกี 54,395 ตัน เซเนกัล 44,250 ตัน สหราชอาณาจักร 33,712 ตัน ประเทศแองโกล่า 24,104 ตัน ประเทศเบลเยียม 30,612 ตัน ประเทศคอสตาริกา 21,765 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 20,000 ตัน และประเทศอื่นๆ 104,926 ตัน

ในปี 2019 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2019) อุรุกวัยส่งออกข้าว 892,743 ตัน มูลค่าประมาณ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 ที่ส่งออกได้ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 154,263 ตัน ข้าวกล้อง 86,521 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 549,968 ตัน และข้าวหัก 101,991 ตัน โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดจำนวน 162,524 ตัน ตามด้วยประเทศบราซิล 115,050 ตัน ประเทศเม็กซิโก 106,092 ตัน ประเทศคิวบา 94,003 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 87,100 ตัน ประเทศอิรัก 62,000 ตัน ประเทศเซเนกัล 57,879 ตัน ประเทศตุรกี 44,747 ตัน ประเทศคอสตาริกา 40,858 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 35,909 ตัน ประเทศเบลเยียม 25,120 ตัน และประเทศอื่นๆ 61,462 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (พฤษภาคม 2020-เมษายน 2021) อุรุกวัยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 1.2 ล้านตัน ในปีการตลาด 2019/20 โดยพื้นที่เพาะปลูกในปี 2020/21 อยู่ที่ประมาณ 912,500 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 887,500 ไร่ในปี 2019/20 ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 72,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 75,000 ตัน ในปี 2019/20 (ซึ่งคาดว่าภาระระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2019/20 เพิ่มขึ้น) ด้านการส่งออกในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 790,000 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักคือ ประเทศเปรู (ส่วนใหญ่นำเข้าข้าวสาร) เม็กซิโก และบราซิล รวมทั้งอิรัก (ขึ้นอยู่กับการจัดประมูลของรัฐบาลอิรักและระดับราคาข้าวของอุรุกวัยในขณะนั้น)

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 49,549 ตัน ลดลงประมาณ 55% เมื่อเทียบกับจำนวน 111,179 ตัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 22,766 ตัน ข้าวเปลือก 38 ตัน ข้าวหัก 26,458 ตัน และข้าวกล้อง 288 ตัน โดยในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2020) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.37 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 473,041 ตัน ข้าวเปลือก 521,327 ตัน ข้าวหัก 364,636 ตัน และข้าวกล้อง 11,451 ตัน

สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.81 ล้านตันในปี 2018

สำหรับการนำเข้าข้าวนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ประเทศบราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 148,620 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,531 ตัน ในเดือนตุลาคม 2020 และเพิ่มขึ้นประมาณ 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2020 ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 69,989 ตัน ข้าวเปลือก 58,385 ตัน ข้าวหัก 1,631 ตัน และข้าวกล้อง 18,615 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2020) บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 709,762 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 445,687 ตัน ข้าวเปลือก 151,776 ตัน ข้าวหัก 9,756 ตัน และข้าวกล้อง 183,543 ตัน

สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมา บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 1.012 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*